



**LIÊN ĐOÀN THÁNH TÂM**  
GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

**THƯ THÔNG BÁO**  
v/v: Tân Tuyên úy Liên đoàn TNTT Thánh Tâm  
Giáo phận Đà Nẵng

**Kính gửi:**

- Quý Cha Quản xứ & Phó xứ đã và đang sinh hoạt với TNTT
- Ban Lãnh đạo liên đoàn Thánh Tâm
- Quý trưởng và hội viên các xứ đoàn TNTT Giáo phận Đà Nẵng

Kính thưa quý Cha,  
Thưa quý trưởng,  
Cùng toàn thể hội viên trong Liên đoàn.

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ thiếu nhi trong giáo phận, cách riêng đối với liên đoàn TNTT, Đức Giám mục của chúng ta, Đức Cha Giu-se Đặng Đức Ngân, đã bổ nhiệm cha An-tôn Lâm Trọng Thi, hiện đang làm phụ tá giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, làm tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Đà Nẵng với nhiệm kỳ 04 năm, kể từ ngày 05 tháng 2 năm 2018. *(Đính kèm bản photo thư bổ nhiệm giáo vụ).*

Với thư thông báo này, con kính giới thiệu cha Tân Tuyên úy liên đoàn TNTT Đà Nẵng với quý cha và toàn thể trưởng và hội viên thuộc các ban, ngành trong liên đoàn TNTT. Vì lòng yêu mến thiếu nhi và tâm huyết với TNTT, cha An-tôn đã sẵn sàng vâng lời Đức giám mục để đảm nhận chức vụ mới này thay thế cho con. Chúng ta cùng cảm ơn Đức Cha, cha tân tuyên úy và tiếp tục cộng tác với cha tuyên úy mới và với nhau "để nâng đỡ và huấn luyện các em thiếu nhi trở nên những con người hoàn thiện và những Ki-tô hữu đích thực thông qua các phương thế mà phong trào đã đề ra ..." như lời Đức Giám mục dặn dò trong thư bổ nhiệm giáo vụ gửi cho cha An-tôn.

Lúc này, khi chấm dứt sứ vụ tuyên úy Liên đoàn, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, con xin bày tỏ tâm tình tri ân quý Cha, quý trưởng và tất cả mọi thành phần trong Liên đoàn đã chen vai sát cánh cùng con trong chặng đường đưa TNTT hội nhập vào giáo phận và các giáo xứ ngay từ những ngày đầu tiên nhiều gian nan, thiếu thốn. Con thành thực xin lỗi vì những lầm lỗi thiếu sót, không chu toàn trách nhiệm được giao phó cho con.

Trong dịp đầu năm mới, con kính chúc quý Cha, quý trưởng và tất cả mọi người một Mùa Xuân ân phúc và một Năm Mới tràn đầy niềm vui và hi vọng trong niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là nguồn sức sống của chúng ta.

Hội An ngày 07 tháng 2 năm 2018

**Lm Marcello Đoàn Minh**  
*Nguyên tuyên úy LĐTNTT/GP Đà Nẵng*